

Video câu hỏi trắc nghiệm nhận thức mỗi nguy hiểm về xe máy (phiên bản Tiếng Việt)

Giải thích: Hãy kích vào URL kết nối mã số video để xem, hoặc có thể tải video hoàn chỉnh xuống thông qua URL này <https://reurl.cc/M4zqRm>

Mã câu hỏi	Đáp án	Chủ đề	Mã số video
001	1	Là người lái xe, khi xe bên trái hiển thị đèn tín hiệu muốn chuyển làn đường hoặc rẽ, thì nên lái xe như thế nào cho an toàn? (1) Chú ý đến tình trạng của các xe bên cạnh, chuẩn bị phanh xe hoặc giảm tốc. (2) Bấm còi thúc giục đối phương tránh ra, nhường đường cho mình tiến lên. (3) Chỉ cần bản thân bình an vô sự, không cần để ý người đi bộ nào khác.	4142
002	2	Là người lái xe, khi đi qua giao lộ có biển báo, khi ngược chiều có xe rẽ trái, cần lái xe như thế nào cho an toàn? (1) Chỉ cần chú ý đến đèn xanh đỏ ở ngã tư, đèn xanh sáng lên có nghĩa là có thể đi qua, không cần chú ý đến các xe xung quanh. (2) Bất cứ lúc nào cũng phải chú ý đến các xe xung quanh, cảm nhận thấy xe ngược chiều có thể không quay đầu theo quy định, cần chuẩn bị trước. (3) Xe ngược chiều quay đầu không bật đèn xi nhan theo quy định, do đó xe tôi cần tăng tốc qua giao lộ.	4143
003	1	Là người lái xe, ở đường cắt ngang bị che chắn tầm nhìn tại giao lộ có xe đột ngột lao ra, cần lái xe thế nào cho an toàn? (1) Khi đi xe máy, ngoài việc chú ý đến tình hình phía trước của xe, cũng nên lưu ý đến động thái của các xe trên đường cắt ngang. (2) Để ngăn xe đối phương vi phạm quy định, nên xe của tôi phải vượt lên trước để đối phương nhường đường. (3) Gặp phải xe lao ra ngoài đột ngột, cần phanh gấp để dừng lại, mới là hành vi an toàn.	4144
004	2	Là người lái xe, khi nhìn thấy lối ra vào bãi đỗ xe ngoài đường ở phía bên phải đường phía trước có xe chạy ra, cần lái xe như thế nào cho an toàn? (1) Để đảm bảo lái xe an toàn, mắt chỉ có thể nhìn thẳng về phía trước, không cần chú ý tình trạng đường hướng bên trái và bên phải. (2) Ngoài chú ý đến tình hình phía trước, khi lái xe cũng nên chú ý xe xung quanh lao ra đột ngột hay không. (3) Chỉ cần	4145

Mã câu hỏi	Đáp án	Chủ đề	Mã số video
		bản thân an toàn không lo lắng, nhìn thấy xe khác từ bên đường phóng ra cũng không cần phải để tâm.	
005	1	Là người lái xe, khi nhìn thấy xe làn đường bên trái phía trước đột nhiên thay đổi làn xe sang bên phải, cần lái xe thế nào cho an toàn? (1) Khi lái xe máy, ngoài chú ý tình hình phía trước xe, cũng cần lưu ý động thái của các xe làn bên trái và phải. (2) Do tất cả người đi bộ đều cần tuân thủ quy tắc giao thông, do đó chúng ta không cần luôn luôn giữ cảnh giác. (3) Chỉ cần bản thân an toàn không lo lắng, nhìn thấy xe khác từ bên đường phóng ra cũng không cần phải để tâm.	4146
006	1	Là người lái xe, khi nhìn thấy bên phải giao lộ không biển báo phía trước có xe đột ngột lao ra, cần lái xe thế nào cho an toàn? (1) Mặc dù bản thân là lái xe trên đường, nhưng vẫn cần luôn chú ý động thái xe đường nhánh. (2) Khi lái xe qua giao lộ không có biển báo, cần phải tùy theo làn đường hai bên để phán đoán cần dừng xe rồi mới lái hay không. (3) Khi lái xe qua giao lộ không có biển báo, nếu xe đối phương là xe bên trái, thì có thể lái xe đi qua nhanh.	4147
007	3	Là người lái xe, khi nhìn thấy bên phải giao lộ không biển báo phía trước đột ngột có xe lao ra, cần lái xe thế nào cho an toàn? (1) Cần sử dụng thành thạo ưu thế xe máy ngắn nhỏ và nhẹ, vượt qua giao lộ trước. (2) Ấn còi, cảnh báo đối phương tránh đường, cho xe của tôi vượt qua. (3) Bất kể có biển báo giao thông hay không, đều cần chú ý động thái xe xung quanh.	4148
008	1	Là người lái xe, nhìn thấy người đi bộ phía trước đi qua đường dành cho người đi bộ từ trong bóng tối, cần lái xe như thế nào cho ổn thỏa? (1) Khi xe máy đến gần đường dành cho người đi bộ hoặc rẽ, cần dừng lại và ưu tiên cho người đi bộ trước. (2) Vì hướng lái xe của tôi là đèn xanh, có thể bấm còi, thúc giục người đi bộ nhường cho xe tôi đi trước. (3) Vì người đi bộ không đi qua đường dành cho người đi bộ theo biển báo nên tôi không phải nhường đường cho họ.	4149
009	2	Là người lái xe, khi có xe đi qua dải phân cách vượt lên	4150

Mã câu hỏi	Đáp án	Chủ đề	Mã số video
		ngược chiều, cần lái xe thế nào cho an toàn? (1) Về mặt lái xe an toàn, sau khi nhìn thấy cần lập tức phanh xe, không cần xem phía sau có xe hay không? (2) Về mặt lái xe cánh giắc, cần dự đoán xe ngược chiều có thể vượt qua đường trung tâm, luôn luôn phải chú ý .(3) Về mặt phòng tránh tai nạn, khi rẽ cần ấn còi, để xe ngược chiều chú ý xe của mình.	
010	1	Là người lái xe, khi có xe đi qua dải phân cách vượt lên ngược chiều, cần lái xe thế nào cho an toàn? (1) Sử dụng thiết bị ABS của xe dần dần giảm tốc độ và tránh về hướng an toàn (2) Giữ lái trên đường xe cố định, giữ tốc độ thích hợp (3) Sử dụng thiết bị ABS của xe giảm dần tốc độ, và tránh theo nhiều hướng của xe.	4151
011	1	Là người lái xe, khi phát hiện bên đường có xe sử dụng đèn xi nhan muốn đi vào làn đường của xe mình, cần lái xe thế nào cho ổn thỏa? (1) giảm tốc độ đi chậm lại, quan sát hướng di chuyển của xe bên cạnh, và chuẩn bị dừng xe bất cứ lúc nào. (2) ấn còi, cảnh báo cho xe đối phương lập tức tránh ra, nhường xe mình đi qua (3) Chỉ cần chú ý phía trước có xe hay không, không cần phải nhường cho xe đó đi qua.	4152
012	2	Là người lái xe, nếu phát hiện đường phía trước đặt biển báo xe hỏng, cần lái xe thế nào cho ổn thỏa ?(1) không cần để ý hành vi của người đi bộ khác, xe của mình tiếp tục đi lên phía trước nhanh chóng lướt qua. (2) Giảm tốc độ đi chậm, nhận biết phía trước có xe hỏng hoặc hiện trường tai nạn, tránh đâm vào. (3) Để tránh rước họa vào thân, nhanh chóng đổi làn đường vòng qua, và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.	4153
013	1	Là người lái xe, khi phát hiện phía trước có bóng, trẻ em, người đi bộ hoặc dị vật khác lao vào làn đường, cần lái xe thế nào cho ổn thỏa ? (1) Cần thả bàn đạp ga giảm tốc đi chậm lại, và chuẩn bị dừng xe tạm thời (2) Ấn còi, ngăn trẻ đuổi theo bóng hoặc người đi bộ đâm vào xe (3) Chỉ là một quả bóng hoặc dị vật khác lao vào làn đường, hoàn toàn không thêm để ý.	4154

Mã câu hỏi	Đáp án	Chủ đề	Mã số video
014	2	Là người lái xe, trong điều kiện tầm nhìn hiện trường không tốt hoặc tầm nhìn tối đen, phát hiện bên phải có xe dừng bên đường, nên xe ở bên phải phải thay đổi hướng đi đi qua phía trước xe của bạn để tránh chiếc xe đó, thì cần lái xe thế nào cho an toàn? (1) trực tiếp phanh xe, không cần suy nghĩ thay hướng đi sang bên trái, để tránh chiếc xe đó và xe dừng bên đường. (2) Cần giảm tốc độ đi chậm lại, đánh đầu xác nhận bên trái không có xe đến, bật đèn xi nhan thay đổi làn đường sang trái. (3) trực tiếp nhanh chóng thay đổi làn đường, và ấn còi, để tránh bản thân bị xe đó đâm vào.	4155
015	1	Là người lái xe, khi đi vào, dời khỏi cống hoặc đường hầm, vì cường độ tia sáng nhanh chóng thay đổi dễ gây ra chói mắt, cần lái xe thế nào cho an toàn ? (1) Khi ra vào cống hoặc đường hầm, cần phải bật đèn xe, giảm tốc độ kéo dài khoảng cách an toàn, đồng thời luôn phải chuẩn bị dừng xe ? (2) cường độ tia sáng thay đổi khẩn cấp, không ảnh hưởng đối với mắt của người lái xe, vì thế có thể lập tức thay đổi làn đường hoặc vượt qua. (3) Cường độ tia sáng thay đổi khẩn cấp, sẽ khiến mắt của người lái xe khó chịu, vì thế phải lập tức phanh xe tạm dừng một lát ở bên đường.	4156
016	1	Là người lái xe, nếu gặp xe đi vào từ làn đường bên phải cần lái xe thế nào cho an toàn? (1) Khi đi qua giao lộ không có biển báo hoặc đoạn ngã rẽ, cần chú ý động thái xe xung quanh, tránh xảy ra sự cố .(2) Vì tia sáng yếu hay mạnh sẽ không ảnh hưởng đến thị lực mắt, do đó không nên chú ý động thái xe xung quanh.(3) Bấm còi, báo cho xe đối phương lập tức tránh ra, nhường cho xe của mình đi qua.	4157
017	2	Là người lái xe, khi gặp phải xe bus dừng ở bến xe bus bên đường, cần lái xe thế nào cho an toàn ? (1) Sau khi giảm tốc độ hiển thị đèn xi nhan trước, kiểm tra xem bên phải và phía sau có xe đến hay không thì vượt lên bên phải xe bus. (2)Sau khi giảm tốc độ dừng đợi ở cự ly an toàn phía sau xe bus, chờ sau khi xe bus khởi hành lái xe với khoảng cách an toàn. (3) Dừng đợi ngay phía sau xe bus, và ấn còi, giục xe bus nhanh chóng lái đi và lái xe áp sát vào xe bus.	4158

Mã câu hỏi	Đáp án	Chủ đề	Mã số video
018	1	Là người lái xe, nếu muốn đi vòng qua bên trái xe bus từ trong video, cần lái xe thế nào cho an toàn? (1) Trước tiên bật đèn xi nhan trái, thông qua gương hậu và đánh đầu quan sát bên trái và phía sau có xe đến hay không, phán đoán khoảng cách an toàn và chú ý động thái xe bus, xác nhận an toàn rồi mới có thể vượt qua. (2) Khi người điều khiển xe máy muốn vượt xe bus, cần bật đèn xi nhan và chú ý đến hướng chuyển động của xe bus, thì mới được vượt lên từ bên phải xe bus. (3) Chú ý động thái của xe bus, nếu làn đường bên cạnh có xe lái thì có thể từ bên trái xe bus vượt lên trên cùng làn đường.	4159
019	3	Nếu là người lái xe, trong ngõ ngách cần lái thế nào cho an toàn? (1) Lái theo giới hạn tốc độ quy định, không cần để ý hướng chuyển động của xe xung quanh và người đi bộ. (2) Lái xe giữ nguyên tốc độ, Bấm còi nhắc nhở người đi bộ xung quanh đang có xe chạy, để họ tự động tránh ra. (3) Lái xe theo giới hạn tốc độ quy định, đồng thời phán đoán trước hướng chuyển động tiếp theo của người và xe xung quanh, tránh phản ứng không kịp xảy ra nguy hiểm.	4160
020	3	Là người lái xe, khi lái xe trong ngõ ngách quan sát thấy có người đi bộ đi vào, cần lái xe thế nào cho an toàn? (1) Giảm tốc độ trước, lái xe rời đi sau khi đi vòng qua người đi bộ. (2) Giảm tốc độ trước, Bấm còi nhắc nhở người đi bộ tránh xa. (3) Giảm tốc độ trước và dừng lại chờ đợi, nhường cho người đi bộ đi trước.	4161
021	1	Là người lái xe, nếu dừng xe bên đường mở cửa xe như trong video, cần lái xe thế nào cho an toàn? (1) Đề cao cảnh giác, giữ khoảng cách an toàn với xe ô tô dừng ở bên đường và giảm tốc độ đi chậm lại, chuẩn bị dừng xe bất kỳ lúc nào. (2) Ấn còi, cảnh báo người lái xe ô tô, và nhanh chóng đi vượt qua. (3) Cần lập tức đổi làn đường tránh đi, nhanh chóng lái xe dời đi để tránh đâm vào.	4162
022	3	Là người lái xe, khi xe cứu hộ trong video thực hiện nhiệm vụ vượt qua ngã tư, cần lái xe thế nào cho an toàn? (1) giảm tốc độ, tránh xe cứu thương và đi qua giao lộ. (2) xe cứu hộ vượt đèn đỏ, không cần tránh đợi dừng xe. (3) nghe	4163

Mã câu hỏi	Đáp án	Chủ đề	Mã số video
		thấy xe cứu hộ lập tức cần giảm tốc độ tránh ra, không được chạy đuổi theo.	
023	2	Là người lái xe nếu gặp người đi bộ sang đường tùy tiện phía sau xe bus, cần lái xe thế nào cho an toàn? (1) giảm tốc độ đi chậm lại, ấn còi, để người đi bộ nhường đường. (2) Giảm tốc độ đi chậm lại, và chú ý động thái của người đi bộ. (3) giảm tốc độ đi chậm lại, người đi bộ trái quy định	4164
024	1	Là người lái xe, khi đi gần vào giao lộ, nhìn thấy xe phía trước phanh lại đèn bật sáng và chần tằm nhìn, cần lái xe thế nào cho an toàn? (1) Giảm tốc độ trước, quan sát xe bên trái bên phải, xác nhận không có xe nào rồi mới đi qua. (2) Đi sát vào xe bên trái làm tằm chần có thể tiếp tục đi thẳng. (3) Giữ tốc độ xe ban đầu tiếp tục đi thẳng.	4165
025	3	Là người lái xe, trong video nhìn thấy xe du lịch dừng đợi bên đường, thực hiện hành vi nào là không ổn thỏa? (1) Chú ý hướng dịch chuyển của xe du lịch dừng bên đường . (2) Bị xe to che khuất tầm nhìn, cần chú ý người đi bộ vượt qua đường. (3) Chú ý xe du lịch dừng ở bên đường, chạy thẳng với tốc độ ban đầu.	4166
026	3	Là người lái xe, khi đi qua đường cua vùng núi, cần lái xe thế nào cho an toàn? (1) Để vào cua thuận lợi, giảm trọng tâm lái xe tăng tốc. (2) Ấn còi, nhắc nhở xe đối phương nhường đường. (3) Giảm tốc độ đi chậm lại, chú ý trước động thái lái xe ngược chiều ở khúc cua, tránh phanh xe khẩn cấp.	4167
027	1	Là người lái xe, gặp đường trước mặt đang thi công, khi xe phía trước bên phải đột ngột thay đổi làn đường, cần lái xe thế nào cho an toàn? (1) Cần chú ý hướng chuyển động của xe phía trước, giảm tốc độ đi chậm lại để tránh. (2) Lái xe tăng tốc vượt khỏi xe phía trước, tránh ảnh hưởng làn xe phía sau. (3) Không cần quan tâm hướng chuyển động của xe phía trước, lái xe với tốc độ ban đầu.	4168
028	3	Là người lái xe, thấy xe phía trước quay lùi vào ô đỗ xe, cần lái xe thế nào cho an toàn? (1) Ấn còi, để xe phía trước lái xe nhanh vào ô đỗ xe, tránh ảnh hưởng dòng xe	4169

Mã câu hỏi	Đáp án	Chủ đề	Mã số video
		phía sau. (2) Sau khi giảm tốc độ bật đèn xi nhan và đánh đầu quan sát xe bên trái và phải, trực tiếp đổi làn đường. (3) Giữ cự ly an toàn dừng đợi trước, chờ xe phía trước lái vào ô đỗ xe mới tiếp tục lái đi.	
029	2	Là người lái xe, nếu thấy xe bus không bật đèn xi nhan đã chuyển làn đường và rẽ sang phải, thì cần lái xe thế nào cho an toàn? (1) Nhân lúc xe bus chưa chuyển sang hẳn làn đường và rẽ, bật đèn xi nhan bên phải, sau đó từ bên phải vượt lên xe bus rồi đi thẳng. (2) Cần giữ khoảng cách an toàn với xe bus và giảm tốc độ đi chậm lại, quan sát động thái xe bus rồi mới lái xe đi. (3) quan sát khi xe bus sắp chuyển làn đường và rẽ phải, bật đèn xi nhan rồi lập tức lái xe vượt lên từ bên trái.	4170
030	2	Là người lái xe, khi đi qua ngã tư trong video muốn rẽ phải, nhưng gặp xe bus rẽ phải không bật đèn xi nhan, cần lái xe thế nào cho an toàn? (1) giữ tốc độ giống với xe bus, và áp sát bên phải xe bus cùng rẽ phải (2) Giảm tốc độ đi chậm lại, và giữ cự ly an toàn với xe bus, chờ sau khi xe bus rẽ mới rẽ sang phải. (3) Bật đèn xi nhan rẽ trái để đổi làn đường, sau khi vượt lên từ bên trái xe bus thì rẽ phải.	4171
031	3	Là người lái xe, khi đi qua ngã tư, nhìn thấy người lái xe máy trái quy định rẽ trái, cần lái xe thế nào cho an toàn? (1) giữ tốc độ tương tự trực tiếp đi qua giao lộ. (2) Ấn còi, cảnh báo đối phương tránh ra. (3) Giảm tốc độ đi chậm lại và chuẩn bị dừng xe bất kỳ lúc nào.	4172
032	1	Là người lái xe, nếu gặp người lái xe máy trong video lái xe vi phạm quy định, cần lái xe thế nào cho an toàn? (1) Giảm tốc độ đi chậm lại, quan sát hướng chuyển động của xe và chuẩn bị dừng xe bất kỳ lúc nào. (2) Chỉ cần bản thân không vi phạm quy định, nhìn thấy xe khác trái quy định thì không thêm quan tâm. (3) Nhìn thấy xe lao ra, Bấm còi để xe đó tránh ra, không cần chuẩn bị phanh xe dừng lại.	4173
033	3	Là người lái xe, khi đi qua ngã tư trong video muốn rẽ trái, trình bày nào dưới đây là sai ? (1) đi qua giao lộ cần giảm tốc độ đi chậm lại, đánh đầu trái phải quan sát	4174

Mã câu hỏi	Đáp án	Chủ đề	Mã số video
		hướng chuyển động của xe và người đi bộ trên đường, đảm bảo an toàn mới rẽ trái, và chuẩn bị dừng xe bất kỳ lúc nào. (2) Cần bật đèn xi nhan hoặc vẫy tay trước khi cách ngã tư 30 m, đi đến chỗ chính giữa ngã tư thì rẽ trái. (3) trước khi cách ngã tư 30m bật đèn xi nhan hoặc vẫy tay thì có thể rẽ mà không cần giảm tốc độ.	
034	2	Là người lái xe, khi đi qua ngã tư trong video muốn rẽ trái, cần lái thế nào cho an toàn? (1) Trước khi cách ngã tư 30 m bật đèn xi nhan hoặc vẫy tay, sau khi xác nhận trước sau và phía đối diện không có xe, thì không cần lái đến chính giữa ngã tư đã có thể trực tiếp rẽ trái, tránh ảnh hưởng dòng xe phía sau. (2) trước khi cách ngã tư 30m bật đèn xi nhan hoặc vẫy tay, đồng thời giảm tốc độ lái đến chỗ chính giữa ngã tư, xác nhận trước sau và phía đối diện không có xe và người đi bộ thì rẽ trái.(3) Trước khi cách ngã tư 30 m bật đèn xi nhan hoặc vẫy tay, đồng thời giảm tốc độ lái xe đến đường dành cho người đi bộ, sau khi kiểm tra không có xe và người đi bộ thì có thể rẽ trái.	4175
035	2	Là người lái xe, khi đi qua giao lộ có chỗ chờ quay đầu xe máy, cần lái xe thế nào cho an toàn? (1) giảm tốc độ trước, Bấm còi báo hiệu xe máy trong chỗ chờ quay đầu xe đã nhường đường.(2) Giảm tốc độ trước, và chú ý xe máy trong chỗ chờ quay đầu xe. (3) Giữ tốc độ lái xe ban đầu, và đi vòng qua xe máy đang dừng chờ, trực tiếp đi qua giao lộ.	4176
036	2	Là người lái xe, khi lái xe trên đường cua, trình bày nào dưới đây là sai? (1) Cần có quan niệm lái xe cảnh giác, trước khi vào cua giảm tốc độ đi chậm lại dự đoán đoạn đường tiếp theo có chướng ngại vật hay không? (2) Cần lái xe nhanh đi qua, tránh tốc độ quá chậm bị xe sau đâm vào. (3) Cần luôn luôn chú ý đến xe ngược chiều có thể sẽ trái quy định vượt qua dải phân cách.	4177
037	1	Là người lái xe, khi đường đang thi công sửa chữa, cần xử lý thế nào cho ổn thỏa? (1) Giảm tốc độ chậm lại rồi đi qua (2) Nhanh chóng lái xe ở bên trái tránh chướng ngại vật. (3) Nhanh chóng đi qua, tránh gây tắc nghẽn giao thông.	4178
038	3	Là người lái xe, trong quá trình lái xe nhận được điện	4179

Mã câu hỏi	Đáp án	Chủ đề	Mã số video
		thoại di động, cần xử lý thế nào cho ổn thỏa? (1) Vừa lái xe vừa nghe điện thoại, tránh bỏ lỡ điện thoại quan trọng. (2) Cần cầm điện thoại lên tra xem người gọi điện là ai, điện thoại quan trọng không thì mới nghe. (3) Cần dừng lại vị trí an toàn bên đường, tắt máy rồi mới nghe điện thoại.	
039	2	Là người lái xe, gặp xe đi phía trước vừa lái vừa nghe điện thoại, cần xử lý thế nào mới thỏa đáng? (1) ấn còi, cảnh báo đối phương chú ý an toàn. (2) Giảm tốc độ đi chậm lại và luôn chú ý tình hình bên trái bên phải và xe phía trước, sau khi xác nhận hoàn toàn an toàn mới vượt qua. (3) Cầm điện thoại lên và đuổi theo chụp ảnh lấy bằng chứng, tố cáo với cảnh sát.	4180
040	1	Là người lái xe, khi bật đèn xanh nhìn thấy xe ô tô phía trước phanh xe giảm tốc độ, trình bày nào dưới đây là sai? (1) Sau khi chú ý tình trạng đèn đỏ xanh, thì có thể đi qua giao lộ. (2) có thể có người, xe hoặc động vật .. lao ra đường, chúng ta cần luôn phải chuẩn bị phanh xe giảm tốc. (3) có thể trên mặt đường có dị vật hoặc thi công, chúng ta cần giảm tốc độ đi chậm lại cẩn thận lưu ý.	4181
041	2	Là người lái xe, khi đi qua giao lộ có biển báo thấy xe ô tô phía trước bên trái che mất tầm nhìn, cần lái xe thế nào cho ổn thỏa? (1) Sau khi chú ý an toàn tình trạng làn đường mà xe đang đi, thì có thể vượt thẳng lên đi qua. (2) tầm nhìn có thể bị xe trước chắn mất, hãy lưu ý xe ngược chiều rẽ trái. (3) Khi đèn xanh, xe giành được quyền đi đường tuyệt đối có thể vượt thẳng lên đi qua.	4182
042	1	Là người lái xe, gặp xe máy bên trái lái vượt lên, cần xử lý thế nào cho ổn thỏa? (1) cần giữ khoảng cách luôn luôn có thể phanh xe dừng lại với xe máy phía trước. (2) Chú ý tình trạng xe phía trước, có thể chớp nhòang né tránh đi qua từ bên trái. (3) Để tránh đâm nhau, cần Bấm còi trước, cảnh báo cho đối phương né tránh.	4183
043	1	Là người lái xe, trên đường nhìn thấy xe phía trước bên trái phanh xe giảm tốc độ, trình bày nào dưới đây là chính xác ? (1) chú ý hướng chuyển động của xe phía trước bên trái , chuẩn bị giảm tốc độ phanh xe. (2) Lái xe bên phải	4184

Mã câu hỏi	Đáp án	Chủ đề	Mã số video
		gia tăng tốc độ vượt qua, tránh những nguy hiểm có thể xảy ra.(3) Ấn còi, sau khi nhắc nhở xe phía trước bên trái, gia tăng tốc độ vượt qua.	
044	3	Là người lái xe, thấy xe phía trước bật đèn xi nhan lập tức muốn rẽ phải, cần xử lý thế nào mới ổn thỏa? (1) Vòng sang bên trái tránh nguy hiểm (2) Nhanh chóng đi thẳng vượt qua. (3) Giảm tốc độ đi chậm lại, chuẩn bị dừng xe bất kỳ lúc nào.	4185
045	1	Là người lái xe, nếu đường đối diện có xe máy đột nhiên rẽ trái cua vào trạm xăng , cần xử lý thế nào cho ổn thỏa? (1) Luôn luôn chú ý hướng chuyển động của xe phía đường đối diện, thực hiện trước các biện pháp như phanh xe giảm tốc độ. (2) Xe đi thẳng có quyền ưu tiên hơn xe rẽ ngoặt, cần đi thẳng lên vượt qua. (3) Nhanh chóng lái bên trái, tránh xảy ra đâm xe.	4186
046	2	Là người lái xe, đi qua giao lộ không biển báo, gặp xe máy phía trước phanh xe bật đèn, cần xử lý thế nào cho ổn thỏa? (1) Khi đi qua giao lộ không biển báo, có thể gặp phải xe cắt ngang, thì người đến giao lộ trước có quyền ưu tiên.(2) Ngoài chú ý đến tình trạng xe phía trước, xe cắt ngang cũng cần phải chú ý .(3) Khi trên đường cắt ngang có xe đi tới, thì xe bên trái cần nhường xe bên phải đi trước, do đó xe của tôi không cần phải nhường.	4187
047	1	Là người lái xe, đi qua giao lộ có biển báo nhấp nháy, trên đường cắt ngang có xe đi tới, cần xử lý thế nào cho ổn thỏa? (1)Gặp biển báo nhấp nháy, cần giảm tốc độ đi chậm lại, cẩn thận đi qua. (2) Tăng nhanh tốc độ, đi thẳng lên vượt qua. (3) Xe lái vào đường có biển báo nhấp nháy, có quyền ưu tiên có thể đi thẳng lên vượt qua.	4188
048	1	Là người lái xe, lái trên đường tối, đi qua giao lộ có biển báo nhấp nháy, thì hành vi lái xe nào dưới đây là ổn thỏa? (1) Khi trời tối, cần mở đèn pha, và lưu ý trên đường có chướng ngại vật không? (2) Sau khi chú ý trên đường mà xe đang đi là an toàn, có thể đi thẳng vượt qua.(3) Khi đi qua giao lộ có xe cắt ngang , cần ấn còi, để đối phương tránh ra.	4189

Mã câu hỏi	Đáp án	Chủ đề	Mã số video
049	3	Là người lái xe, đi qua giao lộ có biển báo nhấp nháy, gặp xe ô tô phía trước phanh xe bật đèn sáng, trình bày nào dưới đây là sai? (1) gặp biển báo nhấp nháy, cần giảm tốc độ đi chậm lại, cẩn thận đi qua. (2) Ngoài chú ý tình hình phía trước, còn cần phải chú ý xe ngược chiều và xe cắt ngang. (3) cùng là xe đi thẳng, xe bên trái cần tạm dừng để xe bên phải đi trước, do đó tôi cần nhường cho xe bên phải đi qua trước.	4190
050	2	Là người lái xe, đi qua giao lộ có biển báo nhấp nháy, nếu xe ô tô phía trước phanh xe bật đèn, cần xử lý thế nào cho ổn thỏa? (1) Xe lái vào làn đường có biển báo nhấp nháy, có quyền ưu tiên có thể đi thẳng vượt qua. (2) Ngoài chú ý tình hình phía trước, còn cần phải chú ý xe ngược chiều và xe cắt ngang. (3) Đi qua giao lộ, khi tất cả xe đều giảm tốc độ, tình cơ động của xe máy tương đối mạnh, có thể lập tức nhấn ga vượt lên trước.	4191
051	2	Là người lái xe, nếu xe máy không bật đèn xi nhan lập tức rẽ vào làn đường này, cần xử lý thế nào cho ổn thỏa? (1) Bấm còi lái nhanh, để đối phương tránh ra. (2) Giảm tốc độ lái chậm lại, và luôn chuẩn bị phanh xe bất cứ lúc nào. (3) Để tránh va đập, cần né tránh đi lướt qua từ bên phải.	4192
052	1	Là người lái xe, gặp phải xe ô tô làn đường bên phải phanh xe bật đèn, cần xử lý thế nào cho ổn thỏa? (1) Chỗ bị chắn tầm nhìn có thể có người, xe hoặc động vật... lao ra đường, chúng ta cần luôn phải chuẩn bị phanh xe giảm tốc độ. (2) Có thể xe ô tô bên phải chuẩn bị dừng xe bên đường, lái xe đi thẳng vượt qua. (3) Lái xe nhanh bên trái, tránh đâm vào xe đột nhiên lao ra đường.	4193
053	1	Là người lái xe, nếu xe chạy trên làn đường nhanh bên trái trong video bật đèn xi nhan, cần phản ứng thế nào? (1) Trước khi đi qua giao lộ cần chú ý động thái của xe trên làn đường nhanh, thực hiện trước các biện pháp như giảm tốc độ, dừng xe... (2) Liên tục ấn còi, ngăn chặn xe trên làn đường nhanh đi vào. (3) Đảm bảo bản thân an toàn, thì có thể tiếp tục đi thẳng.	4194
054	1	Là người lái xe, nếu gặp phải xe làn đường trong bên trái	4195

Mã câu hỏi	Đáp án	Chủ đề	Mã số video
		trong video bật đèn xi nhan, phản ứng nào dưới đây là sai? (1)Chỉ cần chuyên tâm chú ý phía trước có xe đi tới hay không. (2) Chú ý tình trạng xe bên cạnh, chuẩn bị phanh xe trước. (3) Ngoài chú ý đến tình hình phía trước xe, khi bên cạnh xuất hiện xe cần lưu ý hướng chuyển động của xe đó.	
055	3	Là người lái xe, nội dung cần chú ý khi khởi hành ở giao lộ có biển báo nào dưới đây là chính xác? (1) Chỉ cần chú ý đèn xanh đỏ, đèn xanh sáng có nghĩa là có thể đi qua . (2)Nhìn thấy đèn xanh sáng phải nhanh chóng đi qua mới không bị xe phía sau Bấm còi thúc giục. (3) đèn xanh sáng mặc dù có nghĩa là có thể đi qua, nhưng vẫn phải chú ý có xe nào vượt đèn đỏ hay không.	4196
056	3	Là người lái xe, khi dừng đợi đèn đỏ ở giao lộ, trình bày nào dưới đây là chính xác? (1) có thể tận dụng lúc dừng đợi đèn đỏ để kiểm tra điện thoại di động. (2) kiểm tra xung quanh có biển báo quảng cáo mới không? (3) khi khởi hành đánh đầu bên trái bên phải, lưu ý có xe nào trái quy định hay không?	4197
057	2	Là người lái xe, khi đi qua giao lộ gặp phải xe vi phạm quy định, trình bày nào dưới đây là chính xác? (1) Gia tăng tốc độ và liên tục Bấm còi cảnh báo xe trái quy định phải nhường đường. (2) khi đi qua giao lộ cần chú ý động thái của xe khác, thực hiện các biện pháp như giảm tốc độ, dừng xe...(3) Gia tăng tốc độ bám sát xe phân khối lớn mới có thể thuận lợi đi qua giao lộ.	4198
058	1	Là người lái xe, nếu gặp xe máy rẽ phải lúc đèn đỏ như trong video, cần phản ứng thế nào?(1) Gặp phải giao lộ cần giảm tốc độ đi chậm lại, quan sát hướng chuyển động củ xe bên cạnh và luôn chuẩn bị dừng xe. (2) Xe máy trái quy định vượt đèn đỏ rẽ phải ở phía trước, tôi vẫn có thể tiếp tục đi thẳng. (3) Để ngăn chặn xe máy của đối phương vi phạm quy định, tôi sẽ tranh vượt lên trước, để đối phương nhường đường.	4199
059	2	Là người lái xe, khi đi qua giao lộ không biển báo có xe đi đến như trong video, trình bày nào dưới đây là đúng ? (1)	4200

Mã câu hỏi	Đáp án	Chủ đề	Mã số video
		Để an toàn, mắt phải nhìn thẳng về phía trước, chú ý động thái phía xa. (2) Ngoài chú ý tình hình phía trước, cũng cần phải chú ý đến xe cắt ngang. (3) Chỉ cần bản thân không vi phạm quy định, thì có thể tiếp tục đi thẳng.	
060	1	Là người lái xe, khi đi qua giao lộ muốn rẽ trái, phát hiện phía sau bên trái có xe đi đến, trình bày nào dưới đây là đúng? (1) Khi rẽ cần bật đèn xi nhan trước và chú ý kính chiếu hậu, quay đầu quan sát. (2) Chỉ cần bật đèn xi nhan nhắc nhở xe khác, thì có thể lập tức rẽ. (3) Để rẽ trái được thuận lợi, có thể vượt dải phân cách trước.	4201
061	2	Là người lái xe, bên trái có xe trái quy định vượt dải phân cách, cần lái xe thế nào cho ổn thỏa? (1) Vì đối phương vi phạm quy định, cần liên tục ấn còi, để đối phương tránh ra. (2) Giảm tốc độ đi chậm lại, luôn chuẩn bị dừng xe. (3) Để ngăn chặn đối phương vi phạm quy định, tôi phải tranh vượt lên trước, để đối phương nhường đường.	4202
062	3	Là người lái xe, khi bên trái có xe đi đến không bật đèn xi nhan và không giữ khoảng cách đã vượt lên, cần phản ứng thế nào cho ổn thỏa? (1) Chú ý tình hình đường phía trước, ngoan ngoãn lái xe ở làn đường của mình thì không nguy hiểm. (2) Làn đường nhỏ hẹp và xe rất nhiều, cần liên tục bấm còi nhắc nhở người khác đề cao cảnh giác. (3) Ngoài chú ý tình hình phía trước xe, cũng luôn chú ý kính chiếu hậu, chuẩn bị giảm tốc độ.	4203
063	1	Là người lái xe, khi đi qua giao lộ ở bên trái có xe đi tới, trình bày nào dưới đây là đúng? (1) Lái xe trên đường có nhiều xe, thì có nhiều góc chết tầm nhìn, cần lưu ý có xe hoặc người đi bộ lao ra từ khe giữa các ô tô hay không. (2) Khi giao thông bị tắc nghẽn, cần nắm bắt thời gian gia tăng tốc độ vượt qua, mới không gây ra tắc nghẽn. (3) Bên tôi có quyền ưu tiên, do đó phải tranh vượt lên, để đối phương phải nhường đường.	4204
064	2	Là người lái xe, khi đang lái gặp người đi bộ vọt ra từ trong làn xe, cần phản ứng thế nào cho ổn thỏa? (1) vì người đi bộ trái quy định vượt qua dải phân cách, có thể Bấm còi dài gia tăng tốc độ vọt qua. (2) Giảm tốc độ đi chậm	4205

Mã câu hỏi	Đáp án	Chủ đề	Mã số video
		lại, chú ý quan sát hướng chuyển động của người đi bộ, chuẩn bị dừng xe trước. (3) vì người đi bộ chú ý nghe điện thoại, không quan sát tình hình trên đường, nên không cần phải nhường.	
065	1	Là người lái xe, khi đang lái gặp người đi bộ tùy tiện băng qua đường, cần phản ứng thế nào cho ổn thỏa? (1) Giảm tốc độ đi chậm lại, chú ý quan sát hướng chuyển động của người đi bộ (2) Người đi bộ không qua đường trên vạch đường theo quy định, ấn còi liên tục để họ nhường đường. (3) Người đi bộ qua đường có tác phong chậm chạp, để tiết kiệm thời gian, tăng tốc vượt qua.	4206
066	3	Là người lái xe, gặp người đi bộ sau khi xuống xe bus tùy tiện sang đường, cần phản ứng thế nào, hãy chọn đáp án đúng. (1) người đi bộ không sang đường tại chỗ dành cho người đi bộ theo quy định, liên tục Bấm còi để người đó nhường đường. (2) Trời mưa đường trơn, để tránh bị trượt do phanh gấp, cần nhanh chóng vượt qua. (3) Trời mưa đường trơn giảm bớt tốc độ, và chú ý quan sát hướng chuyển động của người đi bộ, chuẩn bị dừng xe trước.	4207
067	1	Là người lái xe, gặp phải người đi bộ vừa cầm mặt vào điện thoại vừa đi qua giao lộ, bạn nên xử lý thế nào? (1) thực hiện giảm tốc độ, chuẩn bị biện pháp cần thiết như dừng xe. (2) Bấm còi và lên tiếng nhắc nhở (3) Nhanh chóng phanh xe rắn đê người cầm mặt vào điện thoại đó.	4208
068	1	Là người lái xe, gặp phải xe rẽ trái không đúng quy định, bạn nên xử lý thế nào? (1) thực hiện giảm tốc độ, thực hiện biện pháp cần thiết như dừng xe. (2) Bấm còi và lên tiếng nhắc nhở (3) Phanh xe khẩn cấp rắn đê người lái xe phạm quy.	4209
069	2	Là người lái xe, khi đang lái xe nếu gặp xe phân khối lớn ở phía trước bật đèn xi nhan, bạn nên xử lý thế nào? (1) Tăng tốc vượt lên xe phía trước (2) Xe giảm tốc và giữ khoảng cách an toàn (3) Nhanh chóng tăng tốc vượt lên và Bấm còi thông báo.	4210
070	1	Là người lái xe, khi đang lái nếu gặp xe chạy song song che mất tầm nhìn, nên phản ứng thế nào? (1) chú ý biển báo và	4211

Mã câu hỏi	Đáp án	Chủ đề	Mã số video
		lưu ý chỗ chẵn tầm nhìn có xe nào đi đến hay không, thực hiện tốt lái xe phòng thủ. (2) Chỗ có đèn xanh có quyền ưu tiên lớn nhất, gia tăng tốc độ vượt qua đèn phòng thay đổi đèn hiệu. (3) trực tiếp đi qua giao lộ giảm bớt rủi ro sự cố.	
071	2	Là người lái xe, nhìn thấy xe phân khối lớn rẽ phải nhưng lại bật đèn xi nhan trái, cần phải có quan niệm thế nào? (1)Xe phân khối lớn cần rẽ phải, chỉ đơn thuần là bật nhằm đèn xi nhan. (2) Xe phân khối lớn muốn rẽ trái, chỉ là giới hạn chệnh lệch bánh xe bên trong cần nghiêng về bên phải trước. (3) Việc bấm nhằm đèn xi nhan không đáng tin, cần đánh giá hướng rẽ của xe phân khối lớn dựa trên quỹ đạo lệch của xe.	4212
072	2	Là người lái xe, khi xe phía trước hỏng cần đổi làn đường, cần hoàn thành động tác nào trước? (1) sau khi bật đèn pha thì đổi làn đường. (2) bật đèn xi nhan, xem kính chiếu hậu và đánh đầu xác nhận tình trạng giao thông, rồi mới đổi làn đường. (3) sau khi Bấm còi và vẫy tay mới đổi làn đường.	4213
073	2	Là người lái xe, khi rẽ trái ở giao lộ gặp xe ngược chiều rẽ phải tiến vào cùng làn đường, xin hỏi ai có quyền ưu tiên trước? (1) Xe ngược chiều rẽ phải. (2) Xe rẽ trái. (3) xe vượt qua vạch dừng và đi vào giao lộ trước.	4214
074	2	Là người lái xe, khi gặp xe phía trước hỏng phải đổi làn đường, cần hoàn thành động tác nào trước? (1) Sau khi bật đèn pha thì đổi làn đường? (2) bật đèn xi nhan, xem kính chiếu hậu và đánh đầu xác nhận tình trạng giao thông, mới đổi làn đường. (3)Sau khi bấm còi và vẫy tay mới đổi làn đường.	4215
075	3	Là người lái xe, khi gặp chiếc xe đột nhiên từ ngã ba phía trước rẽ trái tiến vào làn đường của bạn, cần phản ứng thế nào? (1) Chú ý phía trước, tiếp tục giữ tốc độ tiến lên (2) Đẩy nhanh tốc độ tiến lên, vượt lên trước khi xe phía trước đi vào làn đường. (3) Chú ý tình hình phía trước xe và giảm tốc độ đi chậm lại, chuẩn bị trước biện pháp cần thiết như dừng xe.	4216
076	2	Là người lái xe, khi xe phía trước trái quy định vượt qua	4217

Mã câu hỏi	Đáp án	Chủ đề	Mã số video
		vượt qua vạch đôi màu vàng và rẽ trái, thì nên phản ứng thế nào? (1)Xe đi thẳng có quyền ưu tiên cao hơn xe rẽ nên tiếp tục duy trì tốc độ tiến lên. (2) Chú ý đến tình hình phía trước xe và giảm tốc độ đi chậm lại, thực hiện trước các biện pháp cần thiết như dừng xe. (3) Sau khi bấm còi và vẫy tay thì đổi làn đường để tránh.	
077	3	Là người lái xe, khi dưới trời tối xe làn đường bên trong trái quy định rẽ phải, bạn cần phản ứng thế nào? (1) Bật đèn pha để báo vượt .(2) Sau khi bấm còi và vẫy tay thay làn đường vượt lên. (3). Chú ý tình hình trước xe và giảm tốc độ đi chậm lại, thực hiện trước các biện pháp cần thiết như dừng xe.	4218
078	2	Là người lái xe, khi bạn thấy đường phía trước rút ngắn chằng đường, xe bên cạnh bật đèn xi nhan và lao vào, cần lái thế nào cho an toàn? (1) Xe đi thẳng được ưu tiên tiếp tục giữ tốc độ đi thẳng. (2) chú ý tình hình phía trước xe và giảm tốc độ đi chậm lại, thực hiện trước các biện pháp cần thiết như dừng xe. (3) Sau khi bấm còi và vẫy tay thì đổi làn đường để tránh.	4219
079	1	Là người lái xe, khi ở giao lộ gặp biển báo đổi sang đèn xanh, thì cần thực hiện động tác nào cho ổn thỏa? (1) Lưu ý độngthái của chiếc xe vượt đèn đỏ trên đường cắt ngang, chuẩn bị dừng xe bất kỳ lúc nào. (2) Biển báo đã chuyển sang đèn xanh, nhanh chóng đi qua giao lộ tránh tắc nghẽn giao thông. (3) Xe trên đường cắt ngang đã đi vào giao lộ, thì cần bấm còi bip 3 tiếng để xe đó dừng lại nhường đường.	4220
080	1	Là người lái xe, trong video phát hiện những nguy hiểm nào? (1) xe trên đường cắt ngang vượt đèn đỏ rẽ trái. (2) xe rẽ trái không nhường đường cho người đi bộ. (3) Xe đo ngược chiều lấn sang làn đường phía tôi.	4221
081	1	Là người lái xe, nguy hiểm nào có khả năng gặp nhất vào lúc này ? (1) xe chạy ngược chiều lấn sang làn đường phía tôi. (2) Xe phía sau không giữ khoảng cách an toàn dẫn đến va chạm. (3) Vạch kẻ trên đường bị trơn ướt dẫn đến xe bị mất kiểm soát.	4222

Mã câu hỏi	Đáp án	Chủ đề	Mã số video
082	2	Là người lái xe, khi nghi ngờ phía trước có xe chuẩn bị lùi, cần thực hiện động tác nào cho ổn thỏa? (1) Bấm còi 3 lần, sau khi nhắc nhở xe bên đường thì giảm tốc độ đi qua. (2) Giảm tốc độ chú ý hướng chuyển động của xe bên đường, chuẩn bị dừng xe bất cứ lúc nào. (3) Dừng xe vỗ vào xe bên đường cảnh báo họ đã lấn sang làn đường của tôi.	4223
083	2	Là người lái xe, khi nhìn thấy xe một chiếc xe tải lớn chạy cùng làn đường giảm tốc độ và tầm nhìn kém, cần thực hiện động tác nào cho ổn thỏa? (1) Sau khi kiểm tra gương chiếu hậu bên phải và xác nhận không có xe nào đi đến, thì đi qua bên phải của xe phía trước. (2) Giảm tốc độ đi chậm lại, quan sát hướng chuyển động của xe phía trước và chuẩn bị sẵn sàng dừng xe bất cứ lúc nào. (3) Sau khi bật đèn xi nhan đi qua dải phân cách chạy vượt lên.	4224
084	2	Là người lái xe, khi đi gần đến giao lộ nhìn thấy đường cắt ngang có xe tải lớn muốn rẽ phải và có thể lấn sang làn đường của tôi, lúc này cần thực hiện động tác nào cho ổn thỏa? (1) Giảm tốc độ đi chậm lại, bật đèn xi nhan bên phải sau đó lái sang lề đường. (2) Giảm tốc độ đi chậm lại, quan sát hướng chuyển động của xe taari và chuẩn bị dừng xe bất kỳ lúc nào. (3) Bấm còi bíp 3 tiếng nhắc nhở xe tải và giảm tốc độ đi chậm lại.	4225
085	1	Là người lái xe, nhìn thấy xe bên đường bắt đầu khởi hành, lúc này thực hiện động tác nào cho ổn thỏa? (1) xe đó có thể rẽ trái quy định, cần giảm tốc độ đi chậm lại và chuẩn bị sẵn sàng dừng xe. (2) Sau khi xe đó khởi hành sẽ đi vào làn đường bên ngoài, không liên quan đến xe của mình, cứ lái xe đi tiếp. (3) Chiếc xe đó cần theo thứ tự đổi sang làn đường của tôi và nhường đường cho xe của tôi, vì thế cứ tiếp tục lái.	4226
086	1	Là người lái xe, khi lái vào làn đường bên trong mà phía trước có xe chuẩn bị rẽ trái, lúc này không nên thực hiện động tác nào? (1) Trực tiếp chuyển sang làn đường bên ngoài, sau đó tăng tốc lướt qua xe tải phía trước. (2) Giảm tốc độ tạm dừng, chờ xe phía trước rẽ trái xong, thì tiếp tục đi lên. (3) Bật đèn xi nhan và nhường cho xe đi	4227

Mã câu hỏi	Đáp án	Chủ đề	Mã số video
		thăng đi lên trước, sau đó lái sang làn đường bên ngoài.	
087	2	Là người lái xe, muốn cùng với xe tải rẽ phải, thì cần thực hiện động tác nào cho ổn thỏa? (1) Xe tải xuất phát tương đối chậm, nắm bắt thời cơ gia tăng tốc độ rẽ phải. (2) Không chạy song song với xe tải, cần dừng lại nhường cho xe tải chạy trước. (3) Xe tải không cùng làn đường với xe của tôi, có thể cùng nhau rẽ phải.	4228
088	1	Là người lái xe, trong video phát hiện thấy những nguy hiểm nào? (1) Xe tải rẽ phải, có thể dẫn đến xe của tôi đi vào khu vực nguy hiểm lệch bánh bên trong. (2) Cột biển báo cong vẹo nhô ra khỏi làn đường gây cản trở giao thông. (3) Xe tải chở công tơ vượt ra ngoài thân xe, ảnh hưởng an toàn lái xe.	4229
089	2	Là người lái xe, trong đêm phát hiện có xe ngược chiều đi tới, lúc này cần thực hiện động tác nào cho ổn thỏa? (1) Bấm còi nhắc nhở người lái xe ô tô cần tắt đèn pha. (2) Giảm tốc đi chậm sang bên phải và chuẩn bị dừng xe bất cứ lúc nào. (3) Bật đèn pha mở rộng tầm nhìn và giảm tốc độ đi chậm lại.	4230
090	1	Là người lái xe, lúc này thực hiện hành động nào cho ổn thỏa? (1) bấm còi bip 1 tiếng, nhắc nhở người lái xe đạp phía sau có xe và giảm tốc độ đi chậm lại. (2) Bấm còi 1 giây, nhắc nhở người đi xe đạp là tôi sẽ đi vượt lên. (3) Bấm còi bip 3 tiếng, nhắc nhở người đi xe đạp phía sau có xe và giảm tốc độ đi chậm lại.	4231
091	1	Là người lái xe, lúc này thực hiện hành động nào cho ổn thỏa? (1) Chú ý động thái của người đi xe đạp, luôn thực hiện các biện pháp an toàn cần thiết. (2) Bấm còi bip 2 tiếng, nhắc nhở người đi xe đạp là tôi sẽ vượt lên, sau đó tăng tốc tiến lên. (3) Nhanh chóng đổi đèn pha 1 lần, nhắc nhở xe ngược chiều cần bật đèn pha để lái.	4232
092	3	Là người lái xe, lúc này thực hiện hành động nào cho ổn thỏa? (1) Sau khi quan sát hướng chuyển động của người đi bộ giảm tốc độ đi lướt qua. (2) Bấm còi bip 1 tiếng, nhắc nhở người đi bộ nhường đường cho xe của tôi tiến lên. (3) Dừng xe và cần nhường cho người đi bộ ưu tiên qua trước.	4233

Mã câu hỏi	Đáp án	Chủ đề	Mã số video
093	2	Là người lái xe, lúc này thực hiện hành động nào cho ổn thỏa? (1) cần bấm còi ngăn cho người đi bộ tùy tiện sang đường. (2) Giảm tốc độ quan sát hướng chuyển động của người đi bộ và luôn chuẩn bị dừng xe bất cứ lúc nào. (3) phối hợp hướng chuyển động của người đi bộ bên đường, sau khi dịch sang trái lướt qua người đi bộ.	4234
094	1	Là người lái xe, nếu người đi bộ trong video tự ý vượt qua dải phân cách trung tâm, cần xử lý thế nào cho ổn thỏa? (1) phóng tầm nhìn ra xa, phản ứng trước. (2) Bấm còi, cảnh báo người đi bộ đã vi phạm quy định. (3) Lập tức dừng xe, thúc giục người đi bộ nhanh chóng đi qua.	4235
095	2	Là người lái xe, lái xe máy đi qua làn đường một chiều hai chiều, hơn nữa có xe dừng bên đường, cần xử lý thế nào cho ổn thỏa? (1) Bên phải đã có xe dừng không thể đi qua, do đó đi thẳng ở bên trái. (2) Giảm tốc độ đi chậm lại, chú ý có người đi bộ vọt qua hoặc cửa xe đột ngột mở ra hay không? (3) Để tránh nguy hiểm, xe đi thẳng được ưu tiên tăng tốc vọt qua.	4236
096	3	Là người lái xe, phát hiện có người đi bộ đi trên đường dành cho các phương tiện, nên xử lý thế nào cho ổn thỏa? (1) vòng qua người đi bộ, tiếp tục đi thẳng. (2) Nhanh chóng phanh xe trên đường đợi người đi bộ đi qua. (3) Giảm tốc độ đi chậm lại, chuẩn bị né tránh.	4237
097	1	Là người lái xe, khi đi qua chỗ ra vào của đường dốc thoải, lái xe ở làn đường bên trong và gặp xe máy chuyển làn ở ngã rẽ cùng chiều, thì cần xử lý thế nào cho ổn thỏa? (1) Giảm tốc độ và chuẩn bị dừng xe trước. (2) Tăng tốc vượt qua không cần nhường. (3) Xe đi thẳng được ưu tiên, không quan tâm đến hành vi của những người qua đường khác.	4238
098	1	Là người lái xe, đi qua đoạn đường có cầu, hơn nữa phía trước bên trái có xe phân khối nhỏ cùng đi, xin hỏi lúc này bạn có thể gặp nguy hiểm nào? (1) Đã lái bên phải, chỉ cần chú ý tình hình phía trước xe. (2) Đột nhiên có xe vượt lên từ bên phải (3) Chuyển tâm vào xe phân khối nhỏ phía trước, có lái ở bên phải hay không?	4239

Mã câu hỏi	Đáp án	Chủ đề	Mã số video
099	3	Là người lái xe, khi gặp xe vượt lên từ bên trái, cần xử lý thế nào cho ổn thỏa? (1) Gia tăng tốc độ, ngăn cản xe đó vượt lên. (2) Ưu tiên xe đi thẳng, tiếp tục đi thẳng. (3) Giảm tốc độ nhường cho xe đó vượt lên trước.	4240
100	1	Là người lái xe, khi đi qua đường một chiều có cỏ dại mọc um tùm ở vùng thôn quê, giao nhau với xe ô tô, cần xử lý thế nào cho ổn thỏa? (1) giảm tốc độ đi chậm lại, lái xe bên phải đường, nhường cho xe đó đi qua. (2) Miễn cưỡng có thể giao nhau, nhanh chóng lái về phía trước. (3) Bấm còi, để xe ô tô đó lái ở bên lề đường, mới tiện giao nhau.	4241
101	2	Là người lái xe, nếu gặp xe ô tô đổi làn đường sang phía trước bên trái đi vào đường giao lưu, cần xử lý thế nào cho ổn thỏa? (1) Gia tăng tốc độ đi qua, không cần nhường. (2) Giảm tốc độ đi chậm lại, và chú ý hướng chuyển động của xe phía sau. (3) Bấm còi, cảnh báo cần nhường cho xe đi thẳng.	4242
102	1	Là người lái xe, lái xe trên con đường hẹp, nhìn thấy xe tải ngược chiều đang đi đến gần, cần có hành động thích hợp nào? (1) giữ khoảng cách có thể giảm tốc phanh xe dừng lại bất cứ lúc nào. (2) Bấm còi, để đổi phương nhường đường. (3) Bấm còi trực tiếp tăng tốc độ phóng qua.	4243
103	2	Là người lái xe, nhìn thấy chỗ khuyết góc của dải phân cách có xe bật đèn xi nhan bên trái và quay đầu, cần có hành vi thích hợp nào? (1) giữ tốc độ ban đầu tiếp tục đi thẳng. (2) Giảm tốc nhường cho xe đó đi trước, tránh xảy ra nguy hiểm. (3) Bấm còi không cần phải chuẩn bị phanh và dừng xe.	4244
104	2	Là người lái xe, đi qua giao lộ nhỏ hẹp và có xe dừng trái quy định, trình bày nào dưới đây là đúng? (1) không thêm để ý đến xe đỗ trái quy định, tiếp tục đi thẳng. (2) cần phán đoán chiếc xe cắt ngang rẽ sang sẽ xâm phạm không gian lái xe của mình. (3) Xe dừng đỗ trái quy định đã không che chắn tầm nhìn của người lái xe cắt ngang khi rẽ sang.	4245
105	1	Là người lái xe, phát hiện giao lộ có xe đỗ trái quy định, xe tải nhỏ cắt ngang vòng qua giao lộ khi rẽ phải, cần có hành vi thích hợp nào? (1) Cần giảm tốc độ dừng lại nhường đường. (2) không cần giảm tốc độ, trực tiếp đi qua giao	4246

Mã câu hỏi	Đáp án	Chủ đề	Mã số video
		lộ. (3) Tăng tốc và bám sát khoảng trống của chiếc xe đó rồi đi qua.	
106	2	Là người lái xe, nhìn thấy xe khách nhỏ bật đèn xi nhan phải và đổi làn đường trái quy định, cần có hành vi thích hợp như thế nào? (1) Bấm còi, để đối phương tránh ra. (2) Nâng cao cảnh giác, mở rộng khoảng cách an toàn. (3) trực tiếp đi vào làn đường bên phải, vòng qua xe phía trước.	4247
107	1	Là người lái xe, nhìn thấy trạm xăng bên đường xe khách nhỏ từ ngoài đường đi vào, cần có hành vi thích hợp nào? (1) Giảm tốc độ đi chậm lại, quan sát hướng chuyển động của xe phía trước và chuẩn bị dừng xe bất kỳ lúc nào. (2) Không cần nhường đường, trực tiếp đổi sang làn đường bên trong. (3) Nhìn thấy xe xông ra , bấm còi không cần chuẩn bị phanh xe dừng lại.	4248
108	2	Là người lái xe, khi bật đèn xanh nhìn thấy xe máy trái quy định lái vượt đèn xanh, bạn nên có cách ứng xử thế nào cho phù hợp? (1) Đi thẳng theo đèn hiệu. (2) Giảm tốc độ đi chậm lại, chuẩn bị dừng xe bất cứ lúc nào. (3) Chỉ cần bóp còi, không cần chú ý động thái của người lái.	4249
109	1	Là người lái xe, nhìn thấy xe khách nhỏ phía trước bên trái đột nhiên giảm tốc độ khi ở giao lộ hiện đèn xanh, thì cần có hành vi thích hợp như thế nào? (1) cần dự đoán chỗ che chắn tầm nhìn có thể có xe lao ra hoặc người đi bộ xông ra, chuẩn bị giảm tốc độ bất kỳ lúc nào. (2) Chỉ cần chú ý động thái xe phía trước, không cần chú ý động thái vật thể hai bên. (3) Chỉ cần bản thân an toàn, không cần để ý phản ứng của người đi đường khác.	4250